



# แนวทางการปฏิบัติ Dos/Don'ts

เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของเทศบาลเมืองแม่โจ้

## Dos

สิ่งที่ควรกระทำ

๑ แสดงออกถึงความเคารพ เกียรติยศ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ

๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรงไปตรงมาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวตัดสินหรือโต้แย้งคำสั่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๔ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเครือญาติ

๕ ให้บริการตามภารกิจหน้าที่ของตนด้วยความเต็มใจ และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๖ ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการด้วยความปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยความรู้สึกร่วมกัน ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศอายุ สภาพร่างกาย หรือปัจจัยอื่น ๆ รักษาความเป็นกลางทางการเมือง ให้บริการด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค สุภาพ มีน้ำใจ เอื้ออาทร

๗ ตรี-หมักและสำนึกถึงความเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชน

๘ ยึดหลักการเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ: ดำเนินงานและผลงัดในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงานโดยยึดถือความถูกต้อง เคารพกฎกติกา มารยาท พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้อภัยต่อความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น

## Don'ts

สิ่งที่ไม่ควรกระทำ

๑ ไม่แสดงออกในลักษณะที่ส่อไปทางดูแคลนหรือต่อว่าความเป็นไทย ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒ ไม่แสดงกิริยาวาจาหรืออาการในเชิงลบหลู่ดูแคลนหรือต่อว่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

๓ ไม่อ้าฝ้ายช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการกระทำ ความผิดระเบียบแบบแผนทางราชการ

๔ ไม่ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน

๕ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คำร้องขอ สำเนา หรืออิทธิพลใด ๆ ในการชักจูงในการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม

๖ ไม่ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ

๗ ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือบิดพลิ้วความรับผิดชอบของตนเองไปให้ผู้อื่นเมื่อเกิดความบกพร่องหรือผิดพลาดในการปฏิบัติงานขึ้น

๘ ไม่กระทำการอันส่อไปในทางที่อาจตีความได้ว่าเป็นการขัดผลประโยชน์ส่วนรวม

